



การเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม และการป้องกันการทุจริตให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชน

กฎหมายใหม่

“พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ (ใช้บังคับตั้งแต่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

๑. การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นตามกฎหมายต่างๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนด ในพระราชบัญญัตินี้
๒. การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นให้กระทำได้ แต่หากเป็นการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจะเสนอได้ ก็ต่อเมื่อมีคำรับรองของผู้บริหารท้องถิ่น
๓. ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นอยู่ในวันที่ยื่นคำร้องเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและต้องไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ถูกต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นต้องมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมกันจำนวนไม่น้อยกว่า สามพันคนหรือน้อยกว่าหนึ่งในยี่สิบของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นภายหลังจากที่สภาท้องถิ่นนั้นสิ้นอายุหรือถูกยุบครั้งล่าสุด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า

ผู้มีสิทธิเข้าชื่อผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเพื่อให้มีการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อมีร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นแล้ว ให้มีสิทธิเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อให้ครบจำนวน

การเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อจะกระทำเป็นหนังสือหรือเชิญชวน ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่ต้องแนบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นไปพร้อมกัน

การร่วมเข้าชื่อต้องมีหลักฐานแสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมเข้าชื่อและข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนสมัครใจเข้าร่วมในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น พร้อมทั้ง ลงลายมือชื่อและส่งไปยังสถานที่หรือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เชิญชวนกำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๔. ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่น โดยคำร้องต้องประกอบด้วยเอกสาร ดังต่อไปนี้

(๑) เอกสารที่มีชื่อ ชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชนของผู้เข้าชื่อทุกคน และข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนสมัครใจเข้าร่วมในการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ

(๒) ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งต้องมีสาระสำคัญและเป็นไปตามแบบที่กำหนดในข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

(๓) รายชื่อผู้แทนของผู้เข้าชื่อที่จะมีอำนาจดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการเสนอและการพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่น จำนวนไม่เกินสิบคน

(๔) คำรับรองของผู้แทนของผู้เข้าชื่อว่าผู้เข้าชื่อทุกคนเป็นผู้มีสิทธิเข้าชื่อ และได้ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง

ในกรณีที่ผู้ร่วมเข้าชื่อถอนการเข้าชื่อหรือตายภายหลังจากประธานสภาท้องถิ่นได้รับคำร้อง ให้ถือว่า การเข้าชื่อของผู้ผู้นั้นยังคงมีผลอยู่

๕. ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น และประสงค์จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้หรือดำเนินการให้มีการเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อหรือให้ดำเนินการทั้งสองกรณี ให้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมายให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้ร้อง

จำนวนผู้เข้าชื่อยื่นคำร้อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำร้อง วิธีการประกาศเชิญชวน และระยะเวลาดำเนินการของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นกำหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น

จำนวนผู้เข้าชื่อยื่นคำร้อง จะกำหนดให้เกินสิบคนมิได้

ในกรณีที่กระทรวงมหาดไทยหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถยืนยันตัวบุคคลและตรวจสอบความเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ การเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวให้กระทำโดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ

๖. ในระหว่างการเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเพื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ห้ามมิให้ มีการแก้ไขหลักการหรือข้อความในร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เว้นแต่เป็นการแก้ไขข้อความผิดพลาด ที่มีใช้สาระสำคัญ

๗. เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้รับคำร้องแล้ว ให้ดำเนินการ ตรวจสอบคำร้องว่าถูกต้องและครบถ้วนให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน ถ้าประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่าถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นดำเนินการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น ต่อสภาท้องถิ่นตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นโดยเร็ว พร้อมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นและรายชื่อผู้เข้าชื่อยื่นดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในกรณีที่ประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่าคำร้องที่ได้รับไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้คืนคำร้อง ให้ผู้ยื่นไปดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด

ในการดำเนินการตามข้างต้น ประธานสภาท้องถิ่นอาจมอบหมาย ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรณีที่มีการตรวจพบว่าการปลอมลายมือชื่อ เมื่อหักลายมือชื่อปลอมดังกล่าวออกแล้วยังมี ผู้เข้าชื่อครบจำนวน ให้ประธานสภาท้องถิ่นดำเนินการต่อไปได้

๘. ในกรณีที่ประธานสภาท้องถิ่นหรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมายได้ตรวจสอบแล้วพบว่าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ที่เสนอเป็นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวไปยังผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้คำรับรองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำร้อง

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นแล้ว ให้พิจารณาให้คำรับรอง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับ และมีหนังสือแจ้งไปยังประธานสภาท้องถิ่นเพื่อแจ้งผู้ยื่นคำร้องเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ ในกรณีที่

ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ให้คำรับรอง ให้แจ้งเหตุผลของการไม่ให้คำรับรองด้วย

๙. ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นของสภาท้องถิ่น ให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอ โดยให้สภาท้องถิ่นแต่งตั้งผู้แทนของผู้เข้าชื่อร่วมเป็นกรรมการวิสามัญด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวน กรรมการวิสามัญทั้งหมด

สภาท้องถิ่นต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประชาชนเสนอให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา ตามที่ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นนั้นกำหนด



๑๐. บรรดาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เสนอตามพระราชบัญญัตินี้และต้องตกไปเพราะ เหตุอายุของสภาท้องถิ่นสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาท้องถิ่น ถ้าภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ เรียกประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้ง ผู้แทนของผู้เข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ยืนยันเป็นหนังสือต่อประธานสภาท้องถิ่นให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นต่อไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นดำเนินการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นต่อสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาโดยเร็ว

๑๑. ผู้ใดกระทำความผิดฐานปลอมลายมือชื่อในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ศาลอาจสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ นั้นมีกำหนดไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ศาลสั่งก็ได้

ข้อหาหรือคำพิพากษาที่น่าสนใจ

ละเมิด : การกระทำที่ต้องมีผลโดยตรงให้เกิดความเสียหาย

คดีนี้โดยเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนหลวงในขณะที่นายปี (บุตรของผู้ฟ้องคดี) ได้ขับซึ่งรถจักรยานยนต์มาถึงจุดกลับรถและเกิดเฉี่ยวชนกับรถแท็กซี่ที่เปลี่ยนเลนกะทันหัน รถจักรยานยนต์ ของนายปีซึ่งขับเข้ามาด้วยความเร็วจึงเสียหลักแล่นข้ามร่องกลางถนนหลวงไปยังฝั่งตรงกันข้าม และร่างของนายปีได้กระแทกกับปลายราวกันอันตรายที่มีรอยคม ทำให้เกิดแผลฉีกขาดบริเวณใต้รักแร้ซ้ายลึกถึงปอดเสียชีวิต

หลังจากเกิดอุบัติเหตุ ผู้ขับรถแท็กซี่ได้ชดใช้ค่าเสียหายให้ครอบครัวของนายปี เป็นเงินจำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท และพนักงานอัยการได้ฟ้องผู้ขับรถแท็กซี่เป็นจำเลยในฐานกระทำโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และศาลได้มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกแต่ให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๒ ปี

แต่บิดาของนายปีเห็นว่า การเสียชีวิตของบุตรชาย เกิดจากหน้าอกได้กระแทกเข้ากับขอบราวกันอันตรายที่ไม่ได้สวมใส่แผ่นโค้งปิดข้าง ความคมของปลายแผ่นเหล็กทำให้เกิดแผลฉีกขาดที่บริเวณใต้รักแร้ซ้ายลึกถึงปอด ซึ่งก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุนี้ เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงได้รู้ถึงความชำรุดของราวกันอันตรายบริเวณที่เกิดเหตุแล้ว แต่ก็ไม่ได้ ทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และปลอดภัย

บิดาของนายปีจึงยื่นฟ้องกรมทางหลวงต่อศาลปกครอง ขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แก่ตนเป็นค่าขาดไร้อุปกรณ์จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย

กรมทางหลวงโต้แย้งว่า อุบัติเหตุเกิดจากการขับรถโดยประมาทของผู้ขับรถแท็กซี่และนายปี ที่ได้ขับซึ่งรถจักรยานยนต์ในช่องทางเดินรถขวาสุด ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

ประเด็นพิจารณา คือ การที่เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงได้รู้ถึงความชำรุดของราวกันอันตราย ก่อนวันเกิดอุบัติเหตุ แต่กลับละเลยล่าช้าในการซ่อมแซม ถือเป็นเหตุที่ทำให้บุตรของผู้ฟ้องคดีเสียชีวิต และกรมทางหลวงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาว่า ราวกันอันตรายเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นเพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนน เมื่อเจ้าหน้าที่ยอมรับว่าได้ตรวจพบความชำรุดเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เนื่องจากมีรถยนต์เฉี่ยวชนราวกันอันตรายดังกล่าวทำให้ราวไม่อยู่ในแนวตรงและชำรุด จึงได้ขออนุมัตินำวัสดุเก่าที่มีอยู่แล้วมาซ่อมแซม โดยต่อมาบุตรของผู้ฟ้องคดีได้ประสบอุบัติเหตุในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังซ่อมแซมราวกันอันตรายไม่แล้วเสร็จ ทั้งๆ ที่มีการทำบันทึกขออนุมัติซ่อมแซมตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ และผู้อำนวยการแขวงทางหลวงได้อนุมัติแล้ว ประกอบกับถนนที่เกิดเหตุเป็นทางสัญจรที่มีผู้ใช้ทางค่อนข้างคับคั่ง การจราจรมีภาวะความเสี่ยงภัยสูงของผู้ใช้ทางไม่ว่าด้วยเหตุปัจจัยใดก็ตาม เจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งดำเนินการซ่อมแซมงานในลักษณะเล็กน้อยมิให้ล่าช้า โดยไม่มีเหตุที่สมควรอันจะอ้างได้ กรณีจึงต้องถือว่า เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรแล้ว

แต่เมื่อบุตรของผู้ฟ้องคดีได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในช่องทางเดินรถด้านขวาสุด ซึ่งตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในกรณีที่มีช่องทางเดินรถสองช่องทางขึ้นไป จะต้องใช้ช่องทางเดินรถด้านซ้ายมือสุด การที่นายปีใช้ช่องทางเดินรถ ช่องขวามือสุดและเฉี่ยวชนกับรถแท็กซี่ซึ่งเปลี่ยนช่องทางเดินรถโดยกะทันหัน เป็นเหตุให้นายปีควบคุมรถจักรยานยนต์ไม่ได้ ทำให้รถแล่นข้ามร่องน้ำแล้วตัวรถกระแทกกับราวกันอันตรายเสียชีวิต จึงสันนิษฐานได้ว่า นายปีได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วสูง

ฉะนั้น การที่นายปีเสียชีวิตมีสาเหตุหลักมาจากรถแท็กซี่คู่กรณีที่เปลี่ยนช่องทางเดินรถ โดยกะทันหัน ตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดและเฉี่ยวชนกันด้วยความเร็วสูง แม้ราวกันอันตรายจะมีการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติหรือไม่ หากร่างของนายปีกระแทกกับราวเหล็กในสภาพความเร็วในลักษณะเดียวกัน ร่างของนายปีย่อมได้รับผลกระทบทำนองเดียวกัน

การที่นายปีถึงแก่ความตายมิใช่ผลโดยตรงจากการปฏิบัติหน้าที่ซ่อมแซมราวกันอันตรายล่าช้าเกินสมควร จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อนายปี กรมทางหลวงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายปี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๒๘๓/๒๕๖๓)

คดีดังกล่าวนี้เป็นอุทหาธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยผู้ขับขี่รถจะต้องใช้ความระมัดระวัง ในการขับขี่ยู่ตลอดเวลา เพราะหากพลาดพลั้งอาจถึงแก่ชีวิตได้ ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ไม่ควรเปลี่ยนเลนกะทันหัน และหากเป็นรถจักรยานยนต์ควรขับขี่ในช่องทางเดินรถด้านซ้ายมือสุด และไม่ฝ่าฝืนกฎจราจร เพราะหาก เกิดอุบัติเหตุขึ้นย่อมถือว่าผู้ขับขี่มีส่วนที่ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นด้วย สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับรู้ถึงความไม่ปลอดภัยในการใช้ถนน เช่น ราวเหล็กชำรุด แต่กลับมิได้ดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็ว อาจถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า ซึ่งหากมิได้มีความเสียหายอันเป็นผลโดยตรงจากราวเหล็กที่ชำรุด หน่วยงานของรัฐย่อมต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งเจ้าหน้าที่เองยังอาจถูกไล่เบียดหากประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย ซึ่งการกระทำใด ที่จะถือว่าเป็นการละเมิดต่อผู้เสียหาย ต้องพิจารณาว่าการกระทำนั้นส่งผลโดยตรง ให้เกิดความเสียหายขึ้นหรือไม่

สาระความรู้ต่อต้านการทุจริต

ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) มีการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โปร่งใส รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล จึงการประกาศใช้ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียด ดังนี้

ค่าคงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล
อำเภอสันแฉะ จังหวัดอุตรดิตถ์

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	70,023.35	290,000.00	69,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	232,461.37	206,800.00	231,150.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	325,608.75	360,000.00	325,600.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	329,410.00	300,000.00	332,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	147,647.00	30,000.00	147,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,105,150.47	1,186,800.00	1,104,750.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	21,686,325.51	23,138,000.00	21,667,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,686,325.51	23,138,000.00	21,667,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	28,219,814.00	30,168,217.00	28,799,110.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,219,814.00	30,168,217.00	28,799,110.00
รวม	51,011,289.98	54,493,017.00	51,570,860.00

ค่าคงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล
อำเภอสันแฉะ จังหวัดอุตรดิตถ์

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	18,185,373.00	20,461,028.00	22,717,310.00
งบกลาง	13,934,066.00	14,780,460.00	14,794,380.00
งบดำเนินงาน	7,124,965.80	10,730,028.00	9,673,063.00
งบลงทุน	1,335,400.00	6,709,036.00	3,467,852.00
งบเงินอุดหนุน	1,391,742.87	1,166,702.00	879,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	41,971,547.67	53,847,254.00	51,532,105.00